



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพ.ทอ. (บก. โทร.๒-๘๒๖๓)

ที่ กท ๐๖๓๒.๒/ ๕๖๖

วันที่ ๑๓ ก.พ.๖๒

เรื่อง ขอยกยเวลาให้ข้าราชการ ทอ. แจ้งความต้องการในการซื้อปืนพกที่จำหน่ายเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ทอ. เสนอ นขต.ทอ.

๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๑ ท้ายหนังสือ กบ.ทอ.ที่ กท ๐๖๐๗.๔/๔๘๙๓ ลง ๑๒ ต.ค.๖๑ อนุมัติหลักการจัดหาปืนพกเพื่อจำหน่ายเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ทอ. โดยให้ สพ.ทอ. ดำเนินการตามขั้นตอนในการจัดหาปืนพกเพื่อจำหน่ายเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ทอ. และ ตามอนุมัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๒ ม.ค.๖๒ ท้ายหนังสือ กบ.ทอ.ที่ กท ๐๖๐๗.๔/๖๒๑๑ ลง ๒๗ ธ.ค.๖๑ อนุมัติให้ สพ.ทอ.สำรวจและรวบรวมชื่อข้าราชการชั้นประทวน สังกัด ทอ. ที่มีความประสงค์จะซื้อปืนพกที่จำหน่ายเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ทอ. แล้วรายงานขออนุมัติ ผบ.ทอ.เป็นกรณีพิเศษ นั้น

๒. สพ.ทอ.ได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะพิจารณาการจัดซื้อปืนพกฯ ตามคำสั่ง สพ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๘๒ ลง ๓๐ ต.ค.๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะพิจารณาการจัดซื้อปืนพกเพื่อจำหน่ายเป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการ ทอ. และพิจารณาคัดเลือกแบบของปืนพกเฉพาะแบบที่เหมาะสม จากการพิจารณาคุณสมบัติและราคาพบว่า มีปืนพกที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวน ๒๖ รายการ โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสั่งซื้ออาวุธปืน แบบฟอร์มใบสั่งซื้ออาวุธปืน และแผ่นพับแสดงรายการข้อมูลอาวุธปืน (รายละเอียดตามแนบ)

๓. สพ.ทอ.ได้มีหนังสือเสนอ นขต.ทอ. ขอให้ข้าราชการ ทอ. แจ้งความต้องการในการซื้อปืนพกที่จำหน่ายเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ทอ. โดยให้ส่งแบบฟอร์มใบสั่งซื้ออาวุธปืนพร้อมเอกสารประกอบการสั่งซื้อให้ สพ.ทอ. ภายในวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ เพื่อสรุปนำเรียน ผบ.ทอ. แต่เนื่องจากข้าราชการ ทอ. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มีระยะเวลาจำกัดในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสั่งซื้อ ทำให้อาจจะเสียสิทธิ์ในการซื้อปืนพกที่จำหน่ายเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ทอ.

๔. สพ.ทอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดหาปืนพกเพื่อจำหน่ายเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ทอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ ทอ. ที่มีความประสงค์ในการซื้อปืนพก จึงขอให้ นขต.ทอ.แจ้งการขยายเวลาให้ข้าราชการในสังกัดผู้มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสั่งซื้ออาวุธปืน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ส่งแบบฟอร์มใบสั่งซื้ออาวุธปืนพร้อมเอกสารประกอบการสั่งซื้อให้ สพ.ทอ. ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๒ เพื่อสรุปนำเรียนขออนุมัติ ผบ.ทอ. ต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

พล.อ.ท.

จก.สพ.ทอ.